



เทศมณฑลริงเกอะรีเกะ

โรงเรียนอนุบาล – การเริ่มต้นที่ดี!



ในโรงเรียนอนุบาล เด็กๆเรียนรู้ภาษาออร์สก์ของเขา
ได้ทำความรู้จักกับเด็กๆ คนอื่น
และได้รับการเตรียมความพร้อมที่จะเข้าสู่การไปโรงเรียน
โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่ปลอดภัยสำหรับลูกของท่าน
ยื่นขอที่เรียนอนุบาลให้ลูกของท่าน และให้การเริ่มต้นที่ดี!



โรงเรียนอนุบาลสำคัญกับบุตรของท่านและตัวท่านเอง

โรงเรียนอนุบาลเป็นสถานที่แห่งความสุข มิตรภาพ และพัฒนาการ บุตรของท่านเรียนรู้ผ่านการเล่นและกิจกรรมอื่นๆ

โรงเรียนอนุบาลเป็นส่วนหนึ่งของเส้นทางการศึกษา ณ โรงเรียนอนุบาล บุตรจะได้เรียนรู้ภาษาอนุบาล และรู้จักกับวัฒนธรรมอนุบาล บุตรที่ได้เรียนรู้ภาษาอนุบาลก่อนเข้าชั้นประถมศึกษาจะมีความพร้อมมากขึ้นที่โรงเรียน

บุตรสามารถเรียนรู้หลายภาษาได้ในเวลาเดียวกัน และโรงเรียนอนุบาลจะสนับสนุนบุตรของท่านในการพัฒนาภาษาแม่ของเขา

ณ โรงเรียนอนุบาลพ่อแม่จะได้รับโอกาสในการพบปะกับพ่อแม่ท่านอื่นที่มีบุตรเยาว์วัย

โรงเรียนอนุบาลนั้นปลอดภัย

ณ โรงเรียน เด็กๆจะได้รับการเอาใจใส่จากพนักงานที่ดูแลและมีคุณสมบัติ

พนักงานโรงเรียนและพ่อแม่จะมีความเห็นด้วยกันว่าสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบุตร

ของท่าน

โรงเรียนอนุบาลปฏิบัติตามสนธิสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก

ก: ผู้ใหญ่จะทำการสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับเด็ก

ข้าพเจ้าจะทราบได้อย่างไรว่าบุตรมีความสุขที่โรงเรียนอนุบาล

ท่านจะติดต่ออย่างใกล้ชิดกับพนักงานที่โรงเรียนอนุบาล และท่านจะได้มีโอกาสที่จะพูดคุยกับบุคลากรเกี่ยวกับบุตรของท่าน

ณ โรงเรียนอนุบาล บุตรของท่านจะมีเพื่อนและได้ร่วมเล่นและกิจกรรมอื่นๆ ด้วย

ค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอนุบาลมีราคาเท่าไร?

ท่านสามารถค้นหาราคาค่าใช้จ่ายของโรงเรียนอนุบาลของเทศมณฑลริงเคอริเกะได้ที่เว็บไซต์ของเทศมณฑลได้ที่:

www.ringerike.kommune.no/barnehager

ท่านสามารถได้รับสิทธิในการจ่ายค่าใช้จายที่ต่ำกว่า หรือ ได้รับจำนวนชั่วโมงฟรี 20 ชั่วโมงต่อสัปดาห์ หาก:

- ท่านมีรายได้ต่ำ หรือ
- ท่านมีบุตรหลายคนที่โรงเรียนอนุบาล

ซึ่งท่านสามารถทราบรายละเอียดเพิ่มเติมได้โดยการติดต่อได้ที่ หน่วยบริการของที่ว่าการเทศมณฑล

เบอร์โทรศัพท์: 32 11 74 00

อีเมลล์: servicetorget@ringerike.kommune.no

ท่านจะสามารถยื่นขอที่เรียนโรงเรียนอนุบาลได้อย่างไร?

ท่านร้องขอที่เรียนอนุบาลได้ที่หน้าเพจโรงเรียนอนุบาลของเว็บไซต์ของเทศมณฑล:

www.ringerike.kommune.no/barnehager



เทศมณฑลริงเกอะริเกะ

เราสามารถช่วยท่านในการยื่นขอที่เรียน !

นางพยาบาลที่สถานีอนามัยที่ท่านอาศัยอยู่ หรือ ณ
ศูนย์บ้านแห่งครอบครัวสามารถช่วยท่านในการกรอกคำร้องได้



ท่านสามารถอ่านเพิ่มเติมเกี่ยวกับความสำคัญของโรงเรียนอนุบาลได้ที่:
www.ringerike.kommune.no/multilingual

โปรดให้ลูกของท่านไปโรงเรียนอนุบาล!

ringerike.kommune.no